

Số: 170/2020/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02 – T1, khu Đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3587 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Thông báo số 54/TB-AST về tình trạng phải tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các sân bay, khách sạn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 30/03/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Thông báo số 54/TB-AST ngày 30/03/2020.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT, VT


Đào Tiến Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

Số: 54...../TB-AST

*V/v: thông báo tình trạng phải tạm
dừng hoạt động kinh doanh tại các sân
bay, khách sạn trong giai đoạn dịch
bệnh Covid-19*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông.

Đến nay, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca nhiễm bệnh ở Việt Nam và trên Thế giới ngày càng gia tăng dẫn đến các nước phải áp dụng biện pháp phong toả biên giới, hạn chế đi lại của công dân. Tại Việt Nam, hàng loạt các giải pháp nhằm mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc (Văn bản số 118/TB-VPCP ngày 21/03/2020 của Văn phòng Chính Phủ; Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 27/03/2020; Công văn số 2915 và 2917/BTGVT-VT ngày 29/03/2020).

Chúng ta đang bước vào giai đoạn then chốt trong phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện và tuân thủ các giải pháp của các Cơ quan Nhà nước là nhiệm vụ của toàn xã hội. Chính vì vậy, Chúng tôi đã tạm đóng cửa một số cửa hàng tại các sân bay và khách sạn A La Carte Đà Nẵng kể từ ngày 29 & 30/03/2020. Tùy theo tình hình dịch bệnh và yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước, Chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ tiếp tục tạm đóng cửa hay mở cửa trở lại các cửa hàng trong hệ thống.

Với triết lý kinh doanh đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp, Taseco Airs cam kết sẽ luôn phối hợp và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch này và sớm mở lại các cửa hàng phục vụ quý khách ngay khi được phép.

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác và Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Taseco Airs. Chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin và sự lạc quan để cùng chung tay đẩy lùi Covid-19.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.

